



ข่าวรณการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 67/2542

เรื่อง การชี้แจงกรณีหลักฐานของธนาคารกรุงไทย

เนื่องจากปรากฏว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2542 เวลาประมาณ 10.30 น. คุณจตุรงค์ ฉายแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ไปพูดที่สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยในรายการร่วมเสวนาในหัวข้อ "สื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่เคียดฝ่ายค้านเชื่อรัฐบาล" ว่า ขณะนี้ได้มีการขนย้ายข้อมูลเอกสารของธนาคารกรุงไทยออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยไปหลายคันรถแล้วเกรงว่าข้อมูลเอกสารต่าง ๆ จะถูกนำไปทำลาย นั้น

เรื่องที่ท่าน ส.ส.จตุรงค์กล่าวต่อหน้าผู้สื่อข่าวหากเป็นความจริง จะต้องนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

ในฐานะโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยขอชี้แจงดังนี้

เอกสารการตรวจสอบธนาคารกรุงไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญและเป็นเอกสารลับของทางราชการ จึงได้เก็บรักษาไว้ในที่มั่นคงและปลอดภัย เอกสาร ดังกล่าวไม่ได้มีการขนย้ายออกไปนอกธนาคารแห่งประเทศไทย และไม่เคยถูกทำลายอย่างใดทั้งสิ้น เอกสารที่สำคัญของทางธนาคารเหล่านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีกฎระเบียบในการเก็บรักษาและการทำลายอย่างเข้มงวดและชัดเจน

ขอเรียนว่า ถ้อยคำที่ท่าน ส.ส.จตุรงค์กล่าวในครั้งนี้ ดิฉันขอยืนยันว่า ได้สอบถามฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

ดังนั้น ท่าน ส.ส.จตุรงค์ ฉายแสง ได้กล่าวว่ามีการขนเอกสารของธนาคารกรุงไทยออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยไปหลายคันรถ เกรงว่าข้อมูลเอกสารต่าง ๆ จะถูกเผาทำลายทิ้งไป ทั้งหมดนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งในชั้นนี้ผู้กล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติและคงมีหลักฐานที่นำมากล่าวต่อหน้าผู้สื่อข่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้น ท่าน ส.ส.จตุรงค์ ฉายแสง มี

อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(8) ที่จะไปกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนว่า มีบุคคลที่รู้ตัวหรือไม่ ได้กระทำความผิดทางอาญาร่วมกันลักษณะยกสารราชการไปจากสถานที่ราชการ ซึ่งท่าน ส.ส. เป็นผู้ทราบการกระทำความผิดทางอาญาดังกล่าว จึงเรียนเสนอท่าน ส.ส. จาตุรนต์ ฉายแสง ได้โปรดไปกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในความผิดดังกล่าว

ธนาคารแห่งประเทศไทย

15 พฤศจิกายน 2542